

NĂM THỨ 62

THỨ HAI

27

THÁNG 3-2023

(6-2 nhuận, năm Quý Mão)

SỐ: 8800



# Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH  
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544  
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



## Lan tỏa mô hình phát triển của Bình Dương đến các tỉnh, thành phố trong cả nước



Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng các đồng chí lãnh đạo chứng kiến lễ ký kết ghi nhớ hợp tác phát triển giữa Tổng công ty Becamex IDC với 9 tỉnh: Tây Ninh, Bình Thuận, Thái Bình, Nam Định, Hà Tĩnh, Bình Phước, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa.

Ngày 25/3, UBND tỉnh Bình Dương phối hợp với Tổng công ty Becamex IDC tổ chức chương trình "Bình Dương: Khởi động - kết nối - phát triển mới". Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và các tỉnh: Tây Ninh, Bình Thuận, Thái Bình, Nam Định, Hà Tĩnh, Bình Phước, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa tới dự. Tham dự chương trình, về phía tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho

biết: Trải qua hơn 1/4 thế kỷ xây dựng và phát triển, Bình Dương đã chuyển mình từ một tỉnh nông nghiệp thành tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp, đô thị, dịch vụ với cơ cấu công nghiệp - thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng gần 97%, thu hút đầu tư trong và ngoài nước luôn nằm trong nhóm dẫn đầu của vùng và cả nước. Hiện nay Bình Dương có 29 khu công nghiệp tập trung với tổng diện tích gần 13.000ha, tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt trên 90%, hứa hẹn sẽ tiếp tục là nền tảng vững chắc cho những thành tựu bền vững về kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, phát triển con người của tỉnh trong những năm tới. Bình Dương cùng Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu đóng góp hơn 91,7% tổng thu ngân

sách của vùng và 37% tổng thu ngân sách cả nước. Theo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, những thành quả đạt được đó, ngoài sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Chính phủ, các bộ, ban, ngành trung ương; sự hỗ trợ từ các tỉnh, thành phố; sự phấn đấu, nỗ lực, chung sức đồng lòng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp còn có nguyên nhân hết sức quan trọng, đó là sự đồng hành, chung tay kiến tạo và xây dựng các tiền đề, các mô hình phát triển mới phù hợp với đặc điểm, tình hình của Bình Dương từ các doanh nghiệp đầu tàu như Tổng công ty Becamex IDC và VSIP. Trên nền tảng quan hệ hữu nghị và hợp tác kinh tế giữa Chính phủ hai nước

Việt Nam và Singapore, Bình Dương đã gặp được các đối tác tâm cờ, có nhiều kinh nghiệm triển khai các dự án cũng như thu hút, xúc tiến đầu tư công nghiệp ở quy mô toàn cầu để từ đó hình thành và xây dựng nên mô hình phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ, có sự tinh chỉnh cho phù hợp với đặc thù của địa phương, là kim chỉ nam xuyên suốt của tỉnh qua các nhiệm kỳ. Đây là mô hình phát triển toàn diện, xây dựng tổ hợp các khu công nghiệp, đan xen với hệ thống đô thị bao gồm đầy đủ các cấu phần về đô thị, nhà ở xã hội và khu tái định cư, không gian xanh... Từ đó tỉnh đã biến phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư trở thành đòn bẩy để củng cố

(Xem tiếp trang 4)

## THÀNH PHỐ Bồi dưỡng chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh THPT

Ngày 26/3, Thành đoàn phối hợp Trung tâm Chính trị thành phố Thái Bình tổ chức bồi dưỡng chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững" cho học sinh các trường THPT trên địa bàn. Tham gia lớp bồi dưỡng có 400 học sinh, các em được truyền đạt 2 nội dung chính của chuyên đề: Khái quát tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và yêu cầu xây dựng nền văn hóa mới, về con người và yêu cầu xây dựng con

người; phân tích sâu những giá trị văn hóa, con người Thái Bình và việc thực hiện các giải pháp trọng tâm nhằm phát huy giá trị văn hóa, con người, góp phần phát triển Thái Bình nhanh, bền vững.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các em thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người, nhân lên niềm tự hào về văn hóa, con người Thái Bình và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ vì sự phát triển nhanh, bền vững của quê hương.

KUÂN PHƯƠNG

## 29 dự án tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng

(Xem tin trang 4)



Dự án của các em học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng tham gia cuộc thi.

### ► Trao đổi nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ cho đoàn viên, thanh niên Báo Thái Bình

Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), sáng ngày 25/3, Chi đoàn Thanh niên Báo Thái Bình phối hợp Chi hội Nhà báo Báo Thái Bình tổ chức trao đổi nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ cho đoàn viên, thanh niên và hội viên.

Tại buổi trao đổi nghiệp vụ, đoàn viên, thanh niên, hội viên đã thảo luận các nội dung liên quan việc nâng cao chất lượng báo in, báo điện tử trong bối cảnh hiện nay. Các đồng chí lãnh đạo Báo Thái Bình đã chỉ rõ những điểm mạnh cần phát huy, tồn tại cần khắc phục để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động nghiệp vụ; định hướng hoạt động của phóng viên và những yêu cầu đặt ra trong quá trình đổi mới, tạo nên những tác phẩm báo chí chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

TU ANH

### ► Tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2023

\* Ngày 26/3, tại Trường THPT Chuyên Thái Bình, Cộng đồng chuyên Thái Bình tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh cho học sinh các trường THPT trong tỉnh.



Học sinh tại các trường THPT trong tỉnh tham gia ngày hội.

Tham gia ngày hội có 11 học viện, trường đại học uy tín như Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Kỹ thuật Mật mã, Học viện Ngoại giao, Đại học Ngoại thương, Đại học Hà Nội... Các học viện, trường đại học đã bố trí các thầy cô giáo có kinh nghiệm tư vấn tuyển sinh để tư vấn cho các em. Ngày hội thu

hút hàng nghìn học sinh đến từ các trường THPT trong tỉnh. Thông qua ngày hội giúp các em học sinh nhận được những thông tin mới nhất, đầy đủ, kịp thời và chính xác về các khoa, ngành, nghề đang được đào tạo, đồng thời trao đổi, giải đáp những thắc mắc, nguyện vọng và những vấn đề mà học sinh, phụ huynh quan tâm, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa tuyển sinh năm 2023.

(Xem tiếp trang 4)

NGUYỄN CƯỜNG - THANH THỦY

## Sôi nổi phong trào thể dục thể thao quần chúng

(Xem trang 3)



Các giải đấu phong trào diễn ra thường xuyên khuyến khích người dân tích cực tập luyện thể dục thể thao.